

Số: 01/TB-THCS

Phước Vĩnh, ngày 02 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Thực hiện công văn số 120/PGD&ĐT- NGLL ngày 29/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trường THCS Nguyễn Trãi triển khai thực hiện các việc cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể CB, GV, NV và học sinh trong trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường vệ sinh sàn, tường, cửa kính lớp học, đèn, quạt, tay nắm, ổ khóa, tay vịn cầu thang, lan can, thiết bị phòng làm việc, phòng chức năng. Phun khử khuẩn bằng dung dịch Anolyte toàn bộ khuôn viên trong trường.

Vệ sinh sạch sẽ phòng học, phòng làm việc, căn tin, nhà vệ sinh, nhà đa năng, các phòng chức năng, hành lang, cầu thang, sân trường, đường đi...; nước uống đảm bảo hợp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, hoa kiểng trong khuôn viên nhà trường, khơi thông cống rãnh; xử lý rác kịp thời, lau phòng bán trú...

Khuyến khích toàn thể CB, GV, NV và học sinh trong trường tự trang bị và sử dụng khẩu trang y tế đúng cách; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn do nhà trường cung cấp.

Khuyến cáo khích toàn thể CB, GV, NV và học sinh hạn chế tiếp xúc những nơi có thể lây bệnh (khu chợ bán đồ tươi sống, nơi tập trung đông người, động vật và chất thải của chúng, người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp...). Tạm ngừng các kế hoạch tham quan, du lịch.

Giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh: Các trường hợp học sinh mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch đều phải nghỉ học; đến các cơ sở y tế để khám, điều trị và báo cho nhà trường kết luận của cơ quan y tế.

Các trường hợp CB, GV, NV mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch đều phải nghỉ làm; đến các cơ sở y tế để khám, điều trị và báo cho nhà trường kết luận của cơ quan y tế.



Chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng, thuốc men, dụng cụ y tế để thăm khám cho học sinh, độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho CB, GV, NV và học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trang bị thiết bị cần thiết phòng chống dịch bệnh lây lan; có trách nhiệm chỉ định những người nghi ngờ nhiễm bệnh đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Tập huấn và giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi đi học trở lại

Nhân viên y tế chuẩn bị khuẩn trang y tế phát cho học sinh không có khẩu trang ngày đầu đến trường, đồng thời yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang cho học sinh ngay từ ở nhà.

Nhà ăn, cantin: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cung cấp nước uống và cốc uống nước hợp vệ sinh; thực hiện ăn chín, uống sôi.

II. CHUẨN BỊ ĐỂ HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

a) Trước_khi đến trường

Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhà trường đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị

Phụ huynh chuẩn bị vật dụng cá nhân cho các em trước khi tới trường: Khẩu trang, Bình đựng nước uống, khăn lau, giấy để lau chỗ ngồi của các em, nước sát khuẩn. Cho học sinh súc miệng bằng nước sát khuẩn hoặc nước muối sinh học. Kiểm tra thân nhiệt cho các em trước khi đến trường.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường

Phụ huynh đưa các em đi học theo thời gian của nhà trường thông báo để các em được đo thân nhiệt, rửa tay theo đúng quy trình sau đó vào lớp học

Phụ huynh đưa- đón các em dừng ở trước cổng trường không vào bên trong khuôn viên nhà trường

b) Khi học sinh đến trường

Nhà trường bố trí GV, NV đón, đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường và lớp học. Hướng dẫn học sinh di chuyển tới khu vực bồn rửa tay với xà phòng sát khuẩn trước khi vào lớp học

Không để phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nếu có việc cần thiết phải vào trong khuôn viên nhà trường Phụ huynh làm theo hướng dẫn của bộ phận bảo vệ.

Bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế. thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn (gel rửa tay khô), không dùng chung các đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định. Kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, nhân viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe

Nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi.

c) Kết thúc mỗi buổi học

Thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi ra về

Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà

Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như: tay nắm, ổ khóa, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, lan can hành lang và cầu thang

HIỆU TRƯỞNG



Vũ Chanh Dương

